



ที่ สรรหา ผอ.ส.ส.ท.๐๕/๒๕๖๔

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
๑๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เรียนเชิญนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรและรับการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (รอบที่ ๑)

เรียน นายยุทธชิง ลีเมลิศวาที

ตามที่ท่านสมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ขอนัดหมายเรียนเชิญท่านนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. (โดยขอให้ท่านมาแสดงตัวและลงทะเบียนในเวลาไม่เกิน ๐๕.๔๕ น.) ณ ห้องสัมมนา ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ หากท่านไม่มาตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ/หรือหากท่านมาช้ากว่ากำหนดเวลาลงทะเบียน ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครรายต่อไปที่มาถึงก่อนได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ไปก่อน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณา ไว้ดังนี้

- (๑) ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
- (๒) มีจิตสาธารณะ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณะอื่นๆ
- (๓) วิสัยทัศน์ เรื่องการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาธารณะ
- (๔) กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร

โดยการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร ใช้เวลาท่านละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้

(๑) ให้ท่านนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยปากเปล่า ไม่ใช้สื่อการนำเสนอประกอบ ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

(๒) ตอบคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เตรียมไว้รวม ๒ ข้อ ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที (คำถามประกอบด้วยคำถามหลัก ๑ ข้อ ที่ผู้สมัครทุกรายต้องตอบ ส่วนคำถามรองเป็นคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เตรียมของคำถามไว้ให้ท่านเลือกรายละ ๑ ของคำถาม)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า การเข้านำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การดังกล่าว ถือเป็น การดำเนินการเพื่อการคัดเลือกรอบที่ ๑ ตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาฯ จะ นำเสนอรายชื่อท่านที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ ๑ ให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อดำเนินกระบวนการคัดเลือก รอบสุดท้าย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับเลือกรอบที่ ๑ ให้สาธารณชน รับทราบ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก รอบสุดท้ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน :

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

โทร: ๐๒-๓๕๐-๒๑๑๓ / ๐๘๓-๐๑๔-๐๐๔๔

โทรสาร : ๐๒-๓๕๐-๒๐๖๑

อีเมล : mittayas@thaipbs.or.th